



ประกาศกองคลัง กรมวิชาการเกษตร

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กองคลัง กรมวิชาการเกษตร จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเพลีน สิริวิระพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

1	นางสาวนิภาพร	ปานเพชร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ดีเด่น
2	นางสาวพัชรินทร์	จ้อยใจตรง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ดีเด่น
3	นางสาวสุพิศ	ไตรัชชवाल	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
4	นายชิตพงษ์	จงรักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ดีเด่น
5	นางนัยนา	ไทพิทักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
6	นางลันนา	เกตุศักดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
7	นางจิรัชญา	โภคา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
8	นางสาววีณา	เหรียญล่ำดับญาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ดีเด่น
9	นางสาวสร้อยขวัญ	ทองหนู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
10	นางนิศาภัทร์	เกียรติ์สุนาด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
11	นายประคอง	วงศ์ใหญ่	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
12	นายมาโนช	ชุมทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ดีเด่น
13	นางสาวฉัตรสุดา	หนูอุ่ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
14	นางนุสรรา	พงษ์หนู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
15	นางสาวธนภรณ์	มนต์ทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ดีเด่น
16	นางสาวสุภาภรณ์	อุทธารมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
17	นางสาวปวิเม	อ่อนแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ดีเด่น
18	นางธันยพัฒน์	สุขชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
19	นายจีระสิทธิ์	กองอ่อนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
20	นางสาวปทุมมา	ธรรมปัญญา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
21	นายสิทธิเดช	มีนิล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
22	นางวรางคนางค์	เสมาทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ดีเด่น
23	นางณราวดี	สุนทรชัชญาเวช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
24	นางสาววรรณิสา	ไทยวงษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
25	นางสาวปณิชา	โอชาพงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
26	นางสาวศรันยา	โพนสูง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ดีเด่น
27	นางสาวชนิกานต์	กาทองทุ่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
28	นางสุชีรา	หรรณพ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
29	นางสาวอาพันธ์ชนก	เจียมประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ดีเด่น
30	นางสาวปุนยาพร	คงชีพ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
31	นางสาวศิริลักษณ์	กรวยสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ดีเด่น
32	นางราตรี	สมจิตร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
33	นางสาวอรพรรณ	จวันพันธ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ดีเด่น

34	นางสาวอัมพาพร	เพชรสุด	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
35	นางสาวภัทรรวี	อ้อมชมภู	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ดีเด่น
36	นายสามารถ	อนุรักษชัยวิทย์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ดีเด่น
37	นางสาวอภิญญา	สัสสี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ดีเด่น
38	นางสาวเจนจิรา	ถิ่นพั่งงา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ดีเด่น
39	นางสาวกาญจนา	สีโอ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดีมาก
40	นางธนภร	สกุลไพจิตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีมาก
41	นางสาวมนชนก	บุญเยี่ยม	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ดีมาก